

4บริษัทเข้าSET50

หุ้นCK-HEMRAJ-KTIS-SPALIผงาด

JAS-SGPติดค้ำนวนกลุ่มปันผลสูง

โพสต์ทูเดย์ > 4หุ้นใหม่เข้าวัน SET50 SET100 เข้ารอบ 10 บริษัท ปรับเกณฑ์คัดออกหากพีโฟลตต่ำเพราะถูกซื้อ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ประกาศรายชื่อ 4 หุ้นใหม่ที่ใช้ในการคำนวณดัชนี SET50 ระหว่างวันที่ 1 ม.ค.-30 มิ.ย. 2558 ได้แก่ บริษัท ข.การช่าง (CK) บริษัท เหมราชพัฒนาที่ดิน (HEMRAJ) บริษัท เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ชูการ์ คอร์ปอเรชั่น (KTIS) และบริษัท คุภาลัย (SPALI) ส่งผลให้หุ้นที่อยู่ในดัชนี SET50 มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (มาร์เก็ตแคป) ประมาณ 10.44 ล้านล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน 71.46% ของมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดของหลักทรัพย์ทั้งหมด สิ้นเดือน พ.ย. 2557

สำหรับดัชนี SET100 มีหุ้นใหม่ 10 บริษัท ได้แก่ บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ (ANAN) บริษัท เด็มโก้ (DEMCO) บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (HANA) บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป (ICHI) บริษัท เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ชูการ์ คอร์ปอเรชั่น (KTIS)

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี (PTG) บริษัท ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 1979 (SAWAD) บริษัท สยามฟิวเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ (SF) บริษัท สยามแก๊ส แอนด์ ปีโตรเคมีคัลส์ (SGP) และบริษัท สามารถ โอ-โมบาย (SIM) ส่งผลให้มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาอยู่ที่ระดับ 11.62 ล้านล้านบาท คิดเป็น 79.53% ของมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดของหลักทรัพย์ทั้งหมด

ขณะที่ SET High Dividend 30 Index (SETHD) มีหุ้นใหม่ 2 บริษัท คือ บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล (JAS) และ SGP ส่งผลให้หุ้นที่อยู่ในดัชนี SETHD รอบนี้มีอัตรากำไรผลตอบแทนเงินปันผลเฉลี่ย 3.86% สูงกว่าอัตราผลตอบแทนเงินปันผลของ ตลท.โดยรวม



วิเชียร อุษณาโชติ

ซึ่งมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 2.63% จากข้อมูลล่าสุดในช่วง 3 เดือนที่ผ่านมา (ก.ย.-พ.ย. 2557)

นอกจากนี้ ตลท.ได้ปรับปรุงหลักเกณฑ์การคำนวณดัชนี SET50/SET100 สำหรับกรณีที่มีหุ้นที่อยู่ในดัชนี SET50/SET100 ถูกทำคำสั่งเสนอซื้อ (เทนเดอร์ออฟเฟอร์) และส่งผลให้หุ้นดังกล่าวมีสัดส่วนผู้ถือหุ้นรายย่อย (พีโฟลต) น้อยกว่า 20% ตลท.จะนำหลักทรัพย์ดังกล่าวนั้นออกจากการคำนวณดัชนีก่อนที่จะถึงรอบทบทวนปกติ

ทั้งนี้เกณฑ์ที่ปรับปรุงแล้วนี้จะเริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 2558 เป็นต้นไป ทางด้านนายวิเชียร อุษณาโชติ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บางจากปิโตรเลียม (BCP) เปิดเผยว่า บริษัทตั้ง

เป้าหมายต้องการเป็นบริษัทจดทะเบียน (บจ.) ติดใน SET25 ภายในปี 2563 คาดว่าในปีนั้นบริษัทจะต้องสร้างกำไรก่อนหักภาษีและค่าเสื่อม (อีบีตดา) ให้แตะระดับ 2.5 หมื่นล้านบาท จากปัจจุบันอยู่ในระดับต่ำกว่า 1 หมื่นล้านบาท ซึ่งจะเป็นปัจจัยผลักดันให้มาร์เก็ตแคปหุ้น BCPแตะระดับ 1.5 แสนล้านบาท ทำให้ BCP มีโอกาสถูกคัดเลือกเข้าอยู่ในดัชนี SET25 ได้ สาเหตุที่บริษัทต้องการถูกจัดอันดับในระดับ 25 บจ.แรกของตลาดหุ้นไทย จากปัจจุบันอยู่ในช่วงระหว่างอันดับที่ 46-50 เพราะจะทำให้อยู่ในสายตากการลงทุนของนักลงทุนต่างชาติ หากในอนาคตบริษัทมีความจำเป็นต้องเพิ่มทุน จะทำได้ง่าย

“บริษัทพยายามหาแหล่งเงินระดมทุนในทางอื่นไว้เพื่อรองรับการลงทุนในอนาคต หากมีโครงการลงทุนใดๆ จำเป็นต้องลงทุนในระดับสูง แต่ยืนยันว่าขณะนี้ยังไม่มีความจำเป็นต้องเพิ่มทุน แต่เป็นการบริหารจัดการรองรับแผนลงทุนในอนาคต ในฐานะที่เราเป็นบริษัทจดทะเบียน และการเพิ่มทุนจะเป็นทางเลือกสุดท้าย เพราะจะใช้ช่องทางระดมทุนอื่นก่อน เช่น เงินกู้ ซึ่งปัจจุบันบริษัทมีอัตราหนี้สินต่อทุน (ดีอี) ระดับ 0.6 เท่า โดยจะรักษาไม่ให้เกินระดับ 1 เท่า” นายวิเชียร กล่าว

ในปี 2558 บริษัทจะลงทุนประมาณ 1 หมื่นล้านบาท เพื่อใช้ในการพัฒนาธุรกิจโรงกลั่น ธุรกิจการลงทุน คาดหวังว่าจะมีอีบีตดาประมาณ 1 หมื่นล้านบาท สัดส่วน 40% จะมาจากธุรกิจโรงกลั่น 30% ธุรกิจการตลาด 27% มาจากโซลาร์ฟาร์ม ที่เหลือกระจายในชีวิตมวล

ทั้งนี้ ยอมรับว่าแนวโน้มราคาน้ำมันในปีหน้าจะอยู่ที่ระดับ 65-75 เหรียญ

สหรัฐฯ ซึ่งอาจกระทบต่อความสามารถในการทำกำไร และทำให้ค่าการกลั่นเฉลี่ยอยู่ที่ 6-7 เหรียญสหรัฐฯ/บาร์เรล จากปีนี้อยู่ที่ระดับประมาณ 7 เหรียญ

อย่างไรก็ตาม บริษัทจะมีกำไรจากธุรกิจอื่นเข้ามาชดเชยส่วนต่างราคาน้ำมันที่ลดลง โดยเฉพาะธุรกิจโซลาร์ฟาร์ม ในปี 2558 จะรับรู้รายได้จากการขายไฟเต็มปี เต็มกำลังการผลิตที่ 118 เมกะวัตต์ สำหรับไตรมาส 4 นี้ บริษัทยอมรับบริษัทที่มีผลขาดทุนจากสต็อกน้ำมัน แต่ก็เป็น การขาดทุนทางบัญชีเท่านั้น และหากไม่นับรวมความสูญเสียในส่วนนี้ อีบิตดาดตลอดปี 2557 นี้ยังคงเป็นไปตามเป้าหมายระดับ 1 หมื่นล้านบาท

นายวิเชียร กล่าวว่า บริษัทยังคงสนใจลงทุนในธุรกิจใหม่ๆ หรือใช้เงินลงทุนประมาณ 5,000 ล้านบาท/ปี เพื่อขยายการลงทุน ซึ่งหมายรวมถึงพลังงานทดแทนอื่นๆ และลงทุนในโรงผลิตเอทานอลเพิ่มเติม ■